

Số: 300/TB-UBND

Hiệp Hoà, ngày 07 tháng 10 năm 2016

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Chính tại cuộc họp sơ kết việc thực hiện giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện**

Ngày 05/10/2016, Phó Chủ tịch UBND huyện - Phó Ban Thường trực Ban ATGT huyện tổ chức cuộc họp sơ kết việc thực hiện giải tỏa hành lang, vỉa hè trên địa bàn huyện và một số điểm đen tập trung vi phạm hành lang an toàn đường bộ, bàn biện pháp thực hiện duy trì và đảm bảo trật tự hành lang trong thời gian tiếp theo.

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Công an huyện Kinh tế và Hạ tầng, Đội Quản lý trật tự giao thông, xây dựng và môi trường, Chủ tịch UBND, cán bộ chuyên môn các xã: Đuan Bái, Thường Thắng, Danh Thắng, Hương Lâm, Bắc Lý, Lương Phong, Châu Minh, Mai Đình, Mai Trung, Đại Thành, Hợp Thịnh, Hùng Sơn, Hoàng An, Ngọc Sơn, Đức Thắng, thị trấn Thắng.

Từ ngày 05/8/2016 các xã, thị trấn đồng loạt ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân; đa số các hộ vi phạm đã tự nhận thức được các hành vi vi phạm của mình và tự tháo dỡ lều quán, biển quảng cáo, mái hiên, mái vẩy, hàng hoá bày bán trên vỉa hè, hành lang về đúng nơi quy định (điển hình là các xã: Hùng Sơn, Thường Thắng, Danh Thắng, Đại Thành, Đức Thắng).

Tuy nhiên sau giải tỏa hành lang, các xã, thị trấn không thường xuyên tổ chức lực lượng để duy trì và đảm bảo trật tự nên tình trạng tái lấn chiếm hành lang giao thông để họp chợ, bày bán hàng hoá vẫn tiếp diễn (điển hình là các xã Đức Thắng, Danh Thắng, Đuan Bái, Lương Phong, Ngọc Sơn, Bắc Lý); một số xã chưa giải tỏa đạt yêu cầu...

Để đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện thực hiện tốt, Phó Chủ tịch UBND huyện - Phó Ban Thường trực ATGT huyện yêu cầu:

#### **1. Chủ tịch UBND xã Đuan Bái:**

Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông tại khu vực công Công ty Cổ phần may xuất khẩu Hà Phong, đặt biển quy định vị trí được kinh doanh hàng hóa đối với các trường hợp kinh doanh không cố định (xe, quày, gánh hàng rong...), xong trước **ngày 20/10/2016**; xử lý nghiêm, triệt để các trường hợp cố tình tái lấn chiếm hành lang ATGT.

Chủ động phối hợp với các cơ quan của huyện hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để sớm thực hiện thu hồi đất, GPMB xây dựng chợ tạm phục vụ nhu cầu mua bán, kinh doanh của nhân dân.

#### **2. Chủ tịch UBND xã Đức Thắng:**

Tập trung lực lượng giải tỏa triệt để hành lang giao thông trong phạm vi 9m (tỉnh lộ 295) tại khu vực công Công ty may Philcovina, khu vực ngã 3 Trại

Cờ; sơn, kẻ vạch, đặt biển quy định vị trí được kinh doanh hàng hóa đối với các trường hợp kinh doanh không cố định (xe, quầy bán hàng rong...), xong trước ngày 20/10/2016; xử lý nghiêm, triệt để các trường hợp cố tình tái lần chiếm hành lang ATGT.

### **3. Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn:**

Tập trung lực lượng giải tỏa triệt để hành lang giao thông trong phạm vi 9m (tính từ tim đường quốc lộ 37, tỉnh lộ 295) tại khu vực ngã 3 Trại Cờ; sơn, kẻ vạch, đặt biển quy định vị trí được kinh doanh hàng hóa đối với các trường hợp kinh doanh không cố định (xe, quầy bán hàng rong...), xong trước ngày 20/10/2016; xử lý nghiêm, triệt để các trường hợp cố tình tái lần chiếm hành lang ATGT.

Chỉ đạo họp các hộ kinh doanh cố định tại khu vực ngã 3 Trại Cờ để thành lập các tổ, nhóm hộ tự quản hành lang an toàn giao thông sau khi giải tỏa, thời gian xong trước ngày 15/11/2016. Các tổ, nhóm hộ tự quản xây dựng và thông qua quy chế tự quản hành lang, vỉa hè tại khu vực sinh sống; bầu tổ trưởng, tổ phó, nhóm trưởng, nhóm phó để duy trì trật tự hành lang, vỉa hè không để tái lần chiếm.

### **4. Chủ tịch UBND xã Danh Thắng, Bắc Lý, Hương Lâm, Châu Minh:**

Tập trung lực lượng giải tỏa triệt để hành lang giao thông trong phạm vi 9m (tính từ tim đường tỉnh 295) tại các khu vực: cổng Công ty may Việt Pan (xã Danh Thắng), cổng chợ phố Hoa (xã Bắc Lý), ngã 3 Đông Lâm (xã Hương Lâm), ngã 3 giao cắt đường tỉnh 295 cũ và mới (xã Châu Minh); sơn, kẻ vạch, đặt biển quy định vị trí được kinh doanh hàng hóa đối với các trường hợp kinh doanh không cố định (xe, quầy bán hàng rong...), xong trước ngày 20/10/2016.

Chỉ đạo họp các hộ kinh doanh dọc tuyến đường tỉnh 295 tại các khu vực thường tập trung bán hàng, họp chợ để thành lập các tổ, nhóm hộ tự quản hành lang an toàn giao thông sau khi giải tỏa, thời gian xong trước ngày 15/11/2016; Các tổ, nhóm hộ tự quản xây dựng và thông qua quy chế tự quản hành lang, vỉa hè tại khu vực sinh sống; bầu tổ trưởng, tổ phó, nhóm trưởng, nhóm phó để duy trì trật tự hành lan, vỉa hè không để tái lần chiếm.

### **5. Chủ tịch UBND xã Mai Đình:**

Chủ động phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Hạt quản lý đường bộ Hiệp Hòa trong việc xác định vị trí công ra vào chợ tạm để thực hiện chuyển các hộ kinh doanh vào trong chợ tạm, tránh ùn tắc gây mất ATGT khu vực ngã tư chân cầu Mai Đình - Đông Xuyên.

Tập trung lực lượng giải tỏa triệt để hành lang giao thông tại khu vực ngã tư chân cầu Mai Đình - Đông Xuyên, thông báo rộng rãi và yêu cầu các hộ chuyển hoạt động kinh doanh vào khu chợ tạm xong trước ngày 20/10/2016; phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác của huyện xử lý nghiêm các trường hợp cố tình lấn chiếm hành lang ATGT, không vào kinh doanh trong chợ tạm.

### **6. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn:**

Tập trung chỉ đạo tuyên truyền công khai, rộng rãi tới nhân dân và thực hiện đồng bộ công tác giải tỏa hành lang, vỉa hè trên địa bàn đảm bảo duy trì trật tự hành lang giao thông, không để tình trạng lấn chiếm tái diễn; sơn, kẻ vạch, đặt biển quy định vị trí được kinh doanh hàng hóa tại các khu vực thường tập trung bán hàng, họp chợ đối với các trường hợp kinh doanh không cố định (xe,



quầy bán hàng rong...), xong trước **ngày 20/10/2016**; xử lý nghiêm, triệt để các trường hợp cố tình tái lấn chiếm hành lang ATGT.

Chỉ đạo hợp các hộ kinh doanh trên các tuyến Quốc lộ 37, đường tỉnh 295, 296, 288 để thành lập các tổ, nhóm hộ tự quản hành lang an toàn giao thông sau khi giải tỏa, thời gian xong trước **ngày 15/11/2016**. Các tổ, nhóm hộ tự quản xây dựng và thông qua quy chế tự quản hành lang, vỉa hè tại khu vực sinh sống; bầu tổ trưởng, tổ phó, nhóm trưởng, nhóm phó để duy trì trật tự hành lang không để tái lấn chiếm.

Sau **ngày 20/10/2016**, các xã, thị trấn không hoàn thành giải tỏa hành lang an toàn giao thông và sau **ngày 15/11/2016**, không hoàn thành việc thành lập các tổ, nhóm hộ tự quản để duy trì trật tự hành lang an toàn giao thông sau giải tỏa thì đồng chí Chủ tịch UBND xã, thị trấn và tập thể đơn vị sẽ phải xem xét hạ bậc xếp loại đánh giá người đứng đầu và thi đua của tập thể đơn vị năm 2016.

#### **7. Phòng Tài nguyên và Môi trường:**

Chủ trì, phối hợp với UBND xã Ngọc Sơn trong việc kiểm tra hồ sơ đối với 03 hộ được cấp giấy CNQSD đất nằm trên hành lang, vỉa hè quốc lộ 37; tham mưu Chủ tịch UBND huyện hướng xử lý theo quy định.

#### **8. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:**

Chủ trì, phối hợp với Hạt quản lý đường bộ Hiệp Hòa, UBND xã Mai Đình sớm xác định vị trí công ra vào chợ tạm để di chuyển các hộ vào kinh doanh trong chợ trước **ngày 20/10/2016**, chủ động tham mưu Chủ tịch UBND huyện xử lý các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ để duy trì và đảm bảo trật tự ATGT.

#### **9. Công an huyện, Đội Quản lý trật tự giao thông, xây dựng và môi trường:**

Thường xuyên tuần tra, kiểm soát trên địa bàn huyện, đặc biệt tại các khu vực các hộ kinh doanh thường tập trung bán hàng, họp chợ (ngã 3 Trại Cờ, công Công ty CP may xuất khẩu Hà Phong, ngã tư chân cầu Đông Xuyên – Mai Đình...), xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang ATGT theo thẩm quyền; chủ động phối hợp, giúp đỡ các xã, thị trấn về lực lượng và phương tiện cho việc giải tỏa hành lang ATGT khi các đơn vị có yêu cầu.

Trên đây là Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện – Phó Ban Thường trực ATGT huyện, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

#### **Nơi nhận :**

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Công an huyện;
- Lưu : VT.

#### **Bản điện tử:**

- Các cơ quan: TN&MT, KT&HT, Đội QLTTGTXD&MT;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CVKT.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC**



**Mãn Quý Yên**

